

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๑๓๐๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ถนนศูนย์ราชการ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนเพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด
๒. ปฏิทินการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุนเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใน ๓ ระดับชั้น คือ ชั้นอนุบาล ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ขอแจ้งให้โรงเรียนเป็นหน่วยจัดการและดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่เว็บไซต์ <https://cct.thaieduforall.org/> ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จะกำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม และดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะการศึกษาต่อของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมผ่านระบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ หรือ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๔๗๕ กค ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาภรณ์ ภูษา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐๙๔๙๒๕๖๖๓๙
ผู้ปฏิบัติ นายชูชาติ พุทธลา